

เรื่องของหญิงที่ชายควรรู้ (1)

นำเสนอเมื่อ : 4 เม.ย. 2552

ผู้หญิงทั้ง 7 วัน (1)

วันอาทิตย์

'อุปนิสัย'.....มักมีความปรารถนาในอารมณ์และจิตใจ ที่เกินอารมณ์ของบุคคลธรรมดา อาจจะอธิบายได้อย่างเข้าใจเด่นชัดก็ตรงจุดที่ว่า เป็นคนที่มีความคิดโลดแล่น รวดเร็ว ใจร้อน และเจ้าอารมณ์สูงอยู่เหมือนกัน บางทีคิดจะทำอะไรก็โลดแล่นก้าวไกลอย่างรวดเร็ว บางทีก็ใจเย็นชา ไม่มีอารมณ์ทำอะไรได้เลยก็มี ความคิดความอ่านก็มักจะรู้ตงหน้า และพัฒนาด้วยความฉลาดที่แตกฉานของตนเองเป็นส่วนใหญ่

วัยเด็กเป็นคนที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน บ้างที่จนก็รวยได้ทันที บ้างที่รวยก็ล้มลงจมได้ทันทีเช่นกัน เพราะดวงดาวเกี่ยวกับธาตุนิสัยของตนเองนั้น เป็นดวงดาวที่มีความรอนุ่มอยู่บาง ชอบการศึกษาและศาสตร์อันเร้นลับและศรัทธาในอำนาจที่เร้นลับเป็นอย่างมาก ธาตุของหัวใจเป็นหินจึงมักเป็นคนใจเด็ด และช่างตระหนี่คนหนึ่งเหมือนกัน

'การงาน'.....มักจะมีงานที่ก้าวหน้าได้ด้วยผู้ค้ำชูเชิดและอุปถัมภ์ช่วยเหลือ และดวงของชีวิตการงานเหมาะสำหรับอยู่ไกลชิดกับบุญใหญ่ หรือเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านอักษรศิลป์ เลขาศาสตร์

ดวงดาวของชะตาชีวิตของตัวคุณนั้น มีดวงเกียรติและเส้นทางของการงานที่จะได้รับการยอมรับ และสรรเสริญในบั้นปลาย งานที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าแม่แซ่ หรือเล่นเงินกูก็เหมาะ พวกประเภทที่ชอบเลี้ยงก็เป็นเรื่องที่น่าท้อทายเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

'ความรัก'.....มีความพยายามที่จะเอาชนะกับคนที่เธอคิดว่า จะช่วงชิงหรือเข้ายึดหัวใจจนได้ จนบางครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่จะต้องเข้าสู่สนามการประชันความรักกับคนอื่นอยู่เสมอ ดวงวิถีความผูกพันของความรัก จะมีการผูกแก่งชิงคนรัก ทำให้ผู้หญิงวันนี้องมองความรักเป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้ หรือท้อท่ายิ่งนัก มักมีการมัดอกยึดใจชายคนรักได้เป็นอย่างดี ชอบผู้ชายที่มีความนุ่มเหมือนแสงไส้มากกว่ารุนแรงหรือชาติสม ทั้งการแสดงออกและอารมณ์ความรู้สึก เส้นหยของความรักที่สามารถมัดใจชายได้ ก็ตรงที่คุณมีความแยบยล ไม่หุนหันพลันแล่นเกินไปมากกว่านั่นเอง

'เนื้อคู่'.....จะเจอคนที่เนื้อคู่ หรือเข้าร่วมสู่หัวใจได้ก็โดยการอยู่ร่วมกัน หรือเครือข่ายดิแนะนำให้ตนเอง มักจะได้รับการผลักดันให้เจอเนื้อคู่ที่เหมือนถูกกลั่นแกล้ง สิ่งไหนที่คุณไม่ชอบ สิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งที่คนรักคุณชอบกระทำ

ดวงชายในฝันจะต้องเป็นคนที่พลังอำนาจ เชื่อมั่นได้ว่าเป็นคนที่เป็นแรงนำคุณได้ มองหาคนที่อยู่ในงานที่เกี่ยวกับราชการหรืองานประจำ และงานที่เกี่ยวกับด้านก่อสร้างหรือต่างประเทศจึงดี ผิพรรณลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน ต้องเป็นคนสูงใหญ่หรือสั้นทัด ผิวดอกขางคล้ำดำแดง

คนรักจะเป็นคนมีวิชาความรู้ไม่ด้านใดก็ ด้านหนึ่ง

'ช่วงชีวิตที่เหมาะสมกับดวงคู่!....หากคิดจะสละความโสดมุ่งเข้าสู่การแต่งงาน ตรีกตรองให้ดี เพราะดวงยังอายุมาก ยังมีดวงการมีเนื้อคู่ที่เหมาะสมกับดวงชะตามาก

การแต่งงานอยู่ใน ประมาณ 25-30 ปี ช่วงนี้เหมาะสม และพร้อมทุกด้านในด้านการมีคู่และแต่งงาน บางท่านอาจตกใจว่าจะแก่เกินไปหรือเปล่า อย่าเพิ่งตกอกตกใจนะครับ เพราะคุณยังอายุมากยิ่งสวยสลักใจชายเหลือเกินจริงๆ

'สีสรรสนิยมของการแต่งกาย!....มีพลังและความร้อนแรงในดวงเป็นอย่างมาก กล่าวอย่างสรุปได้ว่า ดวงของคุณควรที่จะแต่งกายสีที่เสริมชะตาของคุณ มีสีม่วง สีน้ำตาล หรือสีขาว เป็นสีเด่นและนำชัยให้กับคุณอย่างเด่นชัดมาก

****วันจันทร์****

'อุปนิสัย'....ดวงอังคารเป็นดาวสงครามอารมณ์...ทำให้คุณที่เกิดวันจันทร์มักจะเป็นคนมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เจ้าอารมณ์และโกรธง่ายหายเร็ว เวลาที่มีพลังอารมณ์โกรธ จะเอาจริงเอาจัง ที่สำคัญตอนช่วงนั้นใครใกล้ชิดควรระวังเจ็บเสีย เรื่องก็จะสงบเร็วขึ้น อารมณ์ดูเหมือนเรียบ สงบนิ่ง แต่จะเป็นคนที่คิดมาก กังวล สงสัยบ่อย จนทำให้รู้สึกไร้ค่าของตัวเอง

ผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ เป็นคนช่างเจรจา และมักเป็นคนชอบบอแงเหตุผลรอบแปดหากต้องการให้คนอื่นเคียงข้างสยบเข้าใจตัวเอง วาจาอ่อนหวาน และมีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกทางไปไหนไปมาได้ชัดเจน

เป็นคนสนใจเรื่องงานศิลปะ แต่หันไปทางการวิจารณ์มากกว่าการปฏิบัติ เต็ดเดี่ยวและเชื่อมั่น จึงเป็นคนที่ต้องระวังว่าการตัดสินใจอะไรก็ตามด้วยอารมณ์โกรธ และหุนหัน จะนำความหายนะมาให้ตนเองเสมอ มีเสน่ห์คนรักและเมตตาตามาก

วัยเด็กจึงเป็นคนที่ได้รับการเลี้ยงดูเอาอกเอาใจ ระวังหากไม่ได้ตั้งใจ จะทำให้ตนเองหมดเสน่ห์ด้วยอารมณ์ได้ ชอบการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นพิเศษช่าง พูดและอวดอันเก่ง จึงเป็นที่รักของผู้ใหญ่มาก อยาบถปล่อยให้อารมณ์เอาแต่ใจตนเองสิ่งในจิตใจ มากนัก โตแล้วจะแก้ไขลำบาก แม้วาภายนอกจะดูอ่อนโยน แต่ในจิตใจเป็นคนมีทิฐิมาก หากมากเกินไป ย่อมเกิดผลเสียกับตนเอง

อุปนิสัยที่น่าสังเกตเป็นพิเศษก็คือ เป็นคนเจ้าชู้เงี้ยว ชอบแอบมองคนที่ตรงสเปคมากหน้าหลายคนเมื่อมีโอกาส แต่มีพฤติกรรมเป็นคนอนุรักษ์นิยม โบราณมากกว่าที่คนอื่นจะคิด

'การงานอาชีพ'... จากพื้นฐานของดวงชะตาของคุณ และด้วยนิสัยที่ชอบความมั่นคง โดยส่วนมากจะเป็นคนชอบทำงานมั่นคง งานที่ต้องมีเป้าหมายแห่งอนาคตชัดเจน เพราะคุณเป็นคนหวาดกลัวไม่กล้าเสี่ยง และที่สำคัญเป็นคนมีความละเอียดอ่อนในตัวเอง มีจินตนาการทางด้านศิลปะและศาสตร์แห่งการเจ! รจามากพอสมควร งานที่จะทำต้องมีโอกาสพบปะผู้คน หรือว่าได้มีอดทนกับการตอบโต้ได้ดีกว่าคนอื่นเกิดวันอื่นๆ

จึงทำให้โดยส่วนมาก งานจะมีการใช้สติปัญญา วางแผนอย่างเป็นแบบแผนชัดเจน เมื่อพื้นฐานของดวงชะตาคุณเป็นคนที่มีลักษณะชัดเจนดังนี้ คือ ชอบงานที่ต้องมีโอกาสพบปะผู้คน งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการของตนเองบาง งานที่ต้องเดินทาง หรือว่าเปลี่ยนแปลงสังคมที่แวดล้อมอยู่เสมอ ๆ งานแห่งความเนียบและละเมียดเรียบร้อย

จึงเห็นได้ชัดว่า โอกาสทำงานใช้สิ่งที่เป็นลักษณะความพึงพอใจของตนเองเป็นการตัดสินใจมากกว่าการที่จะนิยมยึดไปตามค่านิยมของสังคมยุคนั้น ๆ โอกาสจะผิดพลาดท้อแท้จึงมีน้อยกว่าคนเกิดวันอื่น ๆ

'ความรัก'... ดวงดาวชี้ชัดว่า ชอบผู้ชายที่อารมณ์ดี มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน และแข็งแรงพอที่จะปกป้องดูแลคุณได้ สนใจคนที่จะกระตือรือร้นอยู่เสมอ ไม่แปลกที่คุณจะเริ่มสนใจผู้ชายตั้งแต่วัยการทำงาน ช่างสังเกตและดิ้นรนพอสมควร คุณชอบคนกล้า เพราะคุณเป็นคนไม่กล้านัก คุณชอบคนชัดเจน เพราะคุณเป็นคนช่างระแวงช่างสงสัย บางครั้งก็นำรำคาญ

ทั่วไปแล้วคุณจะพบเนื้อคู่แท้ ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการดูใจกัน ศึกษาความเป็นไปได้ของกันและกัน พื้นฐานอารมณ์ของคุณเป็นคนเอาแต่ใจ ซึ่งอ่อน หึงหวงมาก ต้องแก้ไข มิฉะนั้น การสูญเสียความรักจะเกิดขึ้นบ่อย และคุณตัดสินใจเล็กกับคู่รักโดยไร้เหตุผลจนเกินไป ฝึกให้เป็นคนมีเมตตาให้อภัย ศรัทธาของเขาได้

โดยส่วนมากคู่ชีวิตมักจะเป็นคนในเครื่องแบบ ตำรวจ ทหาร แพทย์ นักการเมือง นักวิจารณ์ นักปราชญ์ นักวิชาการ ผู้มีอำนาจในตำแหน่งปกครอง เพราะคุณชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่ จริงจังและดูอบอุ่นใจเมื่อคุณสัมผัสใกล้ชิด ระวังสิ่งทีเสียดังเดียวที่ผอมอยากให้คุณเผ่าระวังแก้ไข ก็คืออารมณ์รุนแรง และเป็นคนโกรธโดยไร้เหตุผล ทำให้ความรักมีปัญหา อีกเสี้ยวใจอยู่เรื่อย ๆ แก้ไขนะครับ

'อารมณ์รักของผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์'... เป็นคนที่ชอบการดูแลอบอุ่นใกล้ชิดอยู่เสมอ และบวทักก็ใจน้อยเสียใจ แต่ก็เก็บเงียบ ๆ ยามเมื่อคู่ชีวิตจืดจาง! สำคัญๆในชีวิตคู่ไม่ได้ ต้องเข้าใจว่าผู้ชายที่คุณเลือกส่วนมากจะเป็นคน ทำงาน ท้าทายและรับผิดชอบมาก ยอมไม่โรแมนติค เหมือนกับผู้ชายอาชีพอื่น ๆ จึงต้องให้อภัยนะครับ อย่าใช้สงครามเงี้ยวภายในบ้านมากเกินไปจนความจำเป็น เพราะมันจะหมักหมมพอกพูนใจ เป็นเหตุของการหย่าร้างได้

ผู้หญิงวันจันทร์เป็นคนชอบพูดจาด้วยเหตุผล และอ่อนโยน เธอจะทำทุกอย่างแบบถวายเป็นชีวิต แต่หากใช้คำหวนเธอจะดื้อรั้น เงียบ อย่างเขาเรียกว่ากำลังปฏิวัติทางอารมณ์นั่นเอง

'ลักษณะเนื้อคู่'... รูปร่างสันทนต์ แต่หากเทียบว่าคุณจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไร ผิวสองสีออกเข้มชอบผู้ชายที่เป็นที่แมนรอยเปอร์เซ็นต์ ดวงตาคมชัด คิ้วตลกขมุข และหากสูงใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณจะชอบผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณ หรือว่าอายุน้อยกว่าเล็กน้อย แต่ความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่กว่า จะเป็นคนที่ตรงสเป็คของคุณมาก ไม่ชอบคนพูดมาก พลามไรสาระ หรือวาทะล่อนจนเกินพอดี

ดวงของคุณจะพบคู่ครองโดยมีทางเลือก หมายถึงคุณอาจจะต้องหนักใจ ในการตัดสินใจเลือกคนแต่งงานในชีวิตคู่มากกว่าคนอื่น ๆ เพราะว่าจะมีการให้! เลือก และต่างก็ดีบ้างในบางส่วน และไม่ตรงใจบ้างในบางส่วน ทำให้คุณลังเลใจ อย่าใช้เวลาลังเลใจมากนัก เพราะวาเดียวจะแหว

ด้วยว่า ผู้ชายยุคปัจจุบัน คงจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นตัวเลือกนานมากนักอย่างแน่นอน พบรักแท้มักจะมีมาจากเพื่อนสนิท หรือวาญาติผู้ใหญ่เป็นกามเทพแนะนำให้แทบทุกคน

'อายุที่เหมาะสมในการแต่งงาน'... ดวงชีวิตคู่ ความลงตัวและโอกาสพบเนื้อคู่ และเหมาะสมในการตัดสินใจแต่งงาน มีครอบครัวของคุณ ในช่วงอายุดังต่อไปนี้ จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณมีความสุข และช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไป แม้วาจะพบอุปสรรคขวากหนามบ้าง ก็สามารถอดทนผ่านพ้นไปได้ นั่นก็คือ

ช่วงอายุ 23-27 ปี แต่งงานช่วงนี้ อำนาจดาวแห่งราศีเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นเพื่อความมั่นคง ช่วงอายุ 30-35 ปี แต่งงานช่วงนี้จะเป็นคนสุขุมมีชีวิตคู่ที่สงบเรียบง่าย มีความสุขตามอัตภาพฐานะ และใดคนที่ขยันเป็นคู่ชีวิต

กรณีที่ผู้หญิงเกิดวันจันทร์แต่งงานก่อนอายุ 23 ปี ดวงชะตาชี้ชัดว่า

คุณจะต้องหย่าร้างหรือว่าเหน็ดเหนื่อยกับการครองเรือน จนช่วงหนึ่งของชีวิต จะพบอุปสรรคที่ยากต่อการฝ่าฟันไปได้ และผู้หญิงที่อายุเกิน 35 ปีไปแล้ว หากไม่แต่งงานชีวิตจะเป็นสุขกว่า หรือว่าแก่เค็ล็ดด้วยการไม่จัดพิธีใหญ่โตในการแต่งงาน! ก็จะมีพบกับเพื่อนแท้ หรือว่าอายุได้อย่างมีความสุขแล้วจะไปแคร์อะไรละครับ

'ช่วงอายุที่ดวงมีโชคลาภ'...ดาวศุกร์จะเข้ามาเสียดวงชะตาทำให้เกิดอิทธิพลกับชีวิตของคุณ ให้โชคดีสมหวัง หรือพบกับความสำเร็จในเรื่องของการเรียน ความรักหรือการทำงาน การลงทุน หรือ คุณจะเอาเป็นช่วงอายุในการขยับขยายการขยาย หรือว่าจะรอลงทุนโยกย้ายการงานก็ได้ เพราะช่วงอายุที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นช่วงดวงเฮงประสบความสำเร็จก็คือ

อายุ 15-18 ปี ช่วงนี้ดวงภาพรวมจะเห็นว่าสมหวังมากกว่าเรื่องผิดหวัง

อายุ 25-28 ปี เป็นช่วงของการเริ่มต้นที่ลง! ตัว

อายุ 43- 48 ปี เป็นช่วงลงทุนหรือว่าการทำงานก้าวหน้ามาก ให้ลุ้นได้

อายุ 54-58 ปี เป็นช่วงชีวิตมีโอกาสทองที่สำคัญ หรือว่าเป็นช่วงปลดหนี้โง่งจากคดีความ และเด่นอีกครั้งตอนคุณ

อายุ 63-65 ปี เป็นช่วงที่เกิดความมหัศจรรย์ในชีวิตครอบครัวของคุณ และมีโชคใหญ่

ช่วงอายุที่มีเคราะห์ดวงตกต้องระวัง สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ ดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งการสูญเสียของดวงชะตาคุณ เมื่อดวงอาทิตย์มาเสียดวงจะเกิดเร็ว! อด ร้อนรุ่ม หรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจ

หลายต่อหลายเรื่องพร้อมกัน ให้ตั้งสติอย่าท้อแท้ ทำบุญสร้างกุศล และใช้ปัญญาแก้ไขปัญหามีกำลังใจ ทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ แต่คุณก็ไม่ควรจะประมาท

ในช่วงอายุที่ดวงตกมีเคราะห์

หรือช่วงดาวจันทร์ของดวงคุณถูกเสียดวงจากดาวอาทิตย์ซึ่งมีช่วงอายุที่ต้องระวังต่อไปนี้ ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ อายุ 12 ปีระวัง อายุ 23-25 ปี อายุ 33 ปี อายุ 42- 47 ปี ระวัง และอายุ 55 ปีระวังใ้หมาก ตรวจสุขภาพบ่อย ๆ หรือว่าไม่สบายป่วยเจ็บ ต้องรีบรักษาทันที ดวงตกระวังอุบัติเหตุหรือว่าการสูญเสียคนที่รัก

ช่วงอายุที่ดาวอาทิตย์กับราหูเสียดวงพร้อมกัน เป็นช่วงที่คุณทุกข์หนัก หรือมีคนที่คุณรักเกิดเรื่อง ให้คุณสูญเสียครั้งใหญ่ ช่วงอายุ 15 ปี ช่วงอายุ 28-34 ปี ช่วงอายุ 40-42 ปี และช่วงอายุ 53 ปี ช่วงนี้ต้องระวัง และฝึกสมาธิให้ใจเขาถึงสังขารม ธรรมะ หรือคำสอนของศาสนาบาง จะทำให้ไม่ทรมานทรมานมากเกินไป ประสบปัญหาหนี้สินคดีความหรือมีศัตรู สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ ระวังช่วงเดียวกับช่วงที่มีปัญหาสุขภาพกับตนเอง คืออายุ 23-25 ปี อายุ 33 ปี อายุ 42-47 ปี และอายุ 55 ปี

เมื่อเกิดปัญหาที่ต้องคอย ๆ คิดและแก้ไขให้ชีวิตมีพลังใจขึ้น การทำบุญหรือว่าการทำทานบ้าง มันอาจจะทำให้ใจของคุณโล่งขึ้นเพื่อมีแสงสว่าง เห็นทาง! ęการแก้ปัญหา นะครับ

****ดวงของผู้หญิงวันอังคาร****

'อุปนิสัย'...แม้ว่าเกิดวันอังคาร แต่ดาวพุธมาเสียดวงบนพื้นฐานอุปนิสัยของคุณด้วย ทำให้คุณมีลักษณะเป็นคนโลเล สับสน และเป็นคนเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ในการตัดสินใจแนวทางชีวิตของตัวเองอยู่เสมอ

ช่วงวิตกกังวลบางครั้งเครียดเป็นอาภิน เป็นคนทรนง ต่อสู้ ภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนอ่อนแอ แต่ภายในจะเป็นคนเอาจริง สู้ไม่ถอย พลังของดาวแห่งราศีชีวิต ทำให้คุณเป็นคนฉลาด ขางพูด

และมีแววเป็นคนไม่ยอมคนมาตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้หญิงที่เกิดวันอังคารไม่ว่าจะกี่โมงก็ยามก็ตาม จะเป็นคนมีอุปนิสัยจริงจังชัดเจน และเป็นคนที่ให้ออกาสคนผิดอยู่เสมอๆ ใจอ่อนทำให้เสียการปกครองในการทำงาน และมีเมตตาจนเกินไป สำหรับคนที่ทำให้คุณบาดเจ็บหลายต่อหลายครั้ง แต่ยังไม่รู้จักจำ อันนี้จะต้องระวังและให้เป็นคนมีเหตุผล ทำตาม! เหตุผล มีสติทุกครั้ง หากทำตามอารมณ์จะเป็นคนอ่อนไหว และเสียรูปครอบขางเสมอๆ

ชีวิตเมื่อวัยเด็กเป็นคนดี และต้นทุกรัง ไม่ยอมใคร แม้ว่าจะมีทำที่ที่เจียบเหมือนตั้งใจฟังคำสอนแต่ลึกๆ ดวงตาจะบอกเสมอว่า ฉันไม่เชื่อ ฉันไม่ฟัง ฉันจะไป ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันฝัน ทำให้เป็นคนที่ต้องเผชิญทุกข์หรือมรสุม ด้วยสองมือของตัวเอง จึงรู้สึกว่าการเตือนมีผล การเลี้ยงดูผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร พอแม่อย่าไปห้ามเสียทุกอย่าง จะเลี้ยงยาก จะต้องให้เธอลองบ้าง แล้วยอมมาเตือนว่า เห็นไหม เหตุผลที่ห้ามก็ไม่อยากให้หลอนต่อลมและทรุดลงนั่นเอง มีความฝันและจินตนาการ ชอบอิสระ และทำงานที่มีหนทางแห่งความฝัน อยากรู้อยากเห็น บ้างที่หากก็เลศตรงนี้มันมากเกินวาสนา คุณจะเป็นคนที่น่ากลัว เพราะหาทำได้ทุกวิธีเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ ระวัง

...โดยทั่วไปเป็นคนที่ชอบความสวยงาม และชอบการแต่งตัวให้เนียบก่อนไปกรุยกรายสู่สังคม เสมอๆ ลำบากตอนวัยเด็ก และเป็นคนที่จะต้องประสบโชคร้ายตัวอย่างรุนแรงเสมอในชีวิต ยามดีก็ดีจนนามที่ศรัทธายามตกต่ำก็น่าช็อคตกใจ...

'การงานอาชีพ'... ! ดาวเสาร์เป็นดาวแห่ง! การงาน และนำไปสู่อาชีพ คุณเป็นคนที่ยอมลำบาก เพื่อต้องการเดินไปสู่ความสำเร็จ แม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเหนื่อยหนายท้อแท้แค่ไหน ก็อดทนมากจนคนรอบข้างยอมรับใจสิ่งจริงๆ อำนาจของดาวเสาร์และดาวอังคาร ทำให้ผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร ต้องทำงานอาชีพอิสระ หรือว่าการปกครองที่มีอำนาจดูแลครอบคลุม จะทำได้ดีเป็นพิเศษในความหมายของคุณ ก็หมายถึงงานที่ไปเป็นคนที่ต้องคิดและสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ไม่ค่อยพ่ายแพ้อะไรง่าย ๆ งานจึงเริ่มต้นแบบมีตำนาน บ้างคนเรียนจบสำเร็จด้านหนึ่ง แต่พอทำงานแล้วมีอนาคตรุ่งเรืองมั่นคงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผู้หญิงอย่างคุณเชื่อมั่นความสามารถตัวเองมาก

จึงเป็นคนใจแพ้อใครไม่เป็น

ดีตรงที่เราจะมีความพยายาม เพื่อทำงานให้ดีที่สุดในการไปสู่เก้าอี้แห่งความสำเร็จ

ไม่ดีตรงที่ใจจะร้อนและมีความโลเล หากผิดหวังจะเครียด อันนี้ต้องเผื่อระวัง

ชีวิตโอบยบินไปสู่แผ่นดินไกลถิ่นเกิด จึงตั้งตัวได้ หรือว่าเริ่มต้นงานที่ดีมากในชีวิต เช่น หากคุณรับราชการแล้วตำแหน่งอยู่ที่บ้าน! กิดเมืองนอนของคุณ ตั้งแต่วันเริ่มต้น เชื่อมั่นได้ว่าคุณจะไม่ก้าวหน้าตามทีหัว! ง อยู่มากก็อยู่ไปเรื่อยๆ ไม่ใหญ่โต แต่หากคุณยอมโอบยบินไปอยู่ที่ยื่นๆระยะหนึ่งงาน และตำแหน่งความก้าวหน้าของคุณจะรุ่งเรืองตามที่ต้องการ ลองพิสูจน์ดูซิครับ

ดาวอังคารชอบทำงานที่เกี่ยวกับโครงการ หรือว่าเป็นนักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ เป็นนายหน้า หรืองานที่เกี่ยวกับธาตุเหล็ก ในที่นี้ก็หมายถึงงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย หรือว่าเป็นนักล็อบบี้ยิตส์ตัวฉกรรจ์ทีเดียว จึงทำนายอย่างฟันธงได้เลยว่า

ผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร ย่อมต่อสู้ไม่กลัวลำบากในการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆ ยอมให้คนเหยียดหยามวันหนึ่งเพื่อวันหน้า เขาเหล่านั้นจะต้องยกมือก้มลงกราบคุณ เพราะอำนาจของดาวอังคารและดาวเสาร์ของคุณ มันบงชัดเช่นนี้

'ความรัก'... ดาวอังคารและดาวพุธแห่งความรักของคุณ ตามราศีชีวิตบ่งชี้ชัดว่า เป็นคนรักใครแล้วทุ่มเทหมดหน้าตัก และชอบรักอย่างมีค่ามันสัญญา ไม่ว่าใครจะเตือนใครจะว่า หากคุณเลือกแล้วนรก สวรรค์ คุณก็จะเดินเขาไป อารมณ์แห่งลิขิตความรักของคุณ! หญิงวันอังคารจะเกิดขึ้นรุนแรงตั้งอิสตรีที่เริ่มต้นเบงบานกับความรักด้วยความลุ่มหลง และรุนแรง! ทำให้ความรักของคุณจะต้องเจ็บ ปวดทรมาน และมีบาดแผลจนชีวิตหวาดระแวง เพราะคุณยึดมั่นในความรักจนเกินไป บ้างที่ก็ลืมให้เกียรติศักดิ์ศรีตัวเอง

ความรักของคุณจะผิดหวังพลังพลูด และเจ็บทรมานหลายหน ส่วนมากชีวิตของผู้หญิงที่เกิดวันอังคารจะเป็นคนเจ็บปวดเรื่องชีวิตครอบครัว หรือว่าต้องอดทนมากเป็น สองเท่าจึงจะระครองความรักให้ตลอดรอดฝั่งได้อันนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของดวงดาว ส่งผลให้คุณเป็นคนมีอารมณ์ความรักที่รุนแรงฉับไว และวิบากกรรมของวันเกิดของคุณ เป็นคนตามใจตัวเอง และวิบากกรรมของวันเกิดของคุณ เป็นคนตามใจอารมณ์เพราะความดีอัน จึงไม่สมหวังในเรื่องความรักเท่าที่ควร

ความรักเป็นของยิ่งใหญ่ และมีค่ามากสำหรับคุณ
คุณจะบูชาความรักครั้งแรกจึงยากที่จะลืมเลือนได้ในชีวิต เพราะคุณเป็นคนรักคนไม่ถ้อยหนัก แต่เวลารักแล้วให้หมดใจ เห็นจะต้องแนะนำนะครั้นว่า เพื่อใจไวซึกหนอย สำหรับเรื่องความรัก อยาคาดหวังและวางมาตรฐาน ISO มากนัก

จนยากที่จะลืมเลือนได้ในชีวิต เพราะคุณเป็นคนรักคนไม่ถ้อยหนัก แต่เวลารักแล้วให้หมดใจ เห็นจะต้องแนะนำนะครั้นว่า เพื่อเลือกไวบางสำหรับเรื่องความรัก อยาคาดหวัง และวางมาตรฐาน ISO มากนักว่า คนที่คุณรักต้องเป็นอย่างที่คุณต้องการ

จงถามหัวใจว่า ยอมรับได้ไหมหากเขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ คุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่า หากรับได้ก็ผ่านความทุกข์ทรมานในภายหน้าได้ หากรับไม่ได้ก็ต้องยอมปวดใจ ไม่ตามใจตัวเอง เลือกคนที่คุณรักเขาแล้วเขาอาจจะรักคุณน้อยกว่า

จงเลือกคนที่เขารักคุณมากกว่าคุณรักเขา
เพื่อให้ความรักของคุณจะสถิตมั่นคงยืนนานในหัวใจของคนที่รักคุณ อารมณ์แห่งความรักปรารถนาอย่างรุนแรง และเป็นคนไม่ยอมคน จึงมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรักในเวลาที่ยังเริ่ม ศึกษาจิตใจกันสม่ำเสมอ อยาเครียดและเอาเรื่องความรักชีวิตคุณมาเป็นเรื่องใหญ่มากเกินไป เพราะมันจะบั่นทอนจิตใจของคุณมากกว่าปัญหาคนอื่น ๆ อันนี้เป็นอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากดวงดาววันเกิดของคุณ

'อารมณ์รัก'... เป็นคนชอบผู้ชายเอาใจ และดูแลเหมือนเด็กน้อย เป็นคนชอบคนที่กล้าลุยจริงจัง และรับรองว่าเขาจะเป็นคนคุ้มครองคุณได้ ผู้หญิงวันอังคารมีความผันหวานกับความรักสูง แต่อารมณ์ที่แสดงออกไปมักจะไม่เก็บกดความจริงในหัวใจเอาไว้

จนทำให้กลายเป็นคนดูเยื่อหยิ่ง จนผู้ชายรำคาญได้ แท้ที่จริงคุณเป็นคนที่มามีอารมณ์แห่งความรักร้อนแรง และเป็นคนที่ไม่ชอบคนกะล่อน อันนี้ต้องพยายามคิดเสียบ้างว่า หากได้ทีไหนผู้ชายที่ไม่เคยโกหกกับผู้หญิงเลยในโลกนี้ แต่หากคุณไม่ ทำเป็นโง่ หรือว่าไม่รู้เพียงเสียบ้าง เขาก็จะรักคุณอย่างมีความรู้สึกว่าเขายิ่งใหญ่ มาก อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ในความรักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครั้น หากเป็นชายหรือว่าเป็นคนผิดหวังอกหัก
คุณจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแต่งตัวใหม่และเดินหน้าหาใหม่เพื่อประชิดรักเก่าได้เร็วมาก ลองสังเกตดูนะครั้น ที่สำคัญอย่าไปดูถูกผู้ชายที่เขาชอบมาจีบแล้วคุณไปรังเกียจตอนแรกๆนะครั้น

จากตำราของผม คุณมักจะต้องใช้กรรมกับผู้ชายที่คุณไม่ชอบ ไม่สนใจในครั้งแรก แต่ท้ายที่สุดเกิดคุณกลับมารักกับเขาอย่างจริงจัง แล้วจะเสียฟอร์มนะครั้น

'ลักษณะเนื้อคู่'... ชอบคนเก่ง มีความสามารถและเด่น เป็นนักกีฬา หรือว่าคนที่เรียนเก่งจนมีชื่อเสียง
คุณชอบเพราะว่าเริ่มจากหลงความสามารถของเขาคน ผู้ชายที่เป็นเนื้อคู่แท้ของคุณ ในที่นี้จะต้องพูด และทำนายอย่างนี้ เพราะว่าคุณอาจจะจะมีแฟนหรือคนมาชอบหลายคน ตอนแรกไม่รู้ว่าจะแน่นอนหรือเปล่านั้น พออ่านตำรานี้แล้วเห็นว่าไม่ตรงก็จะมาต่อว่าผมก่อน ทำให้ผมเสียหายได้

แต่คำว่า เนื้อคู่แท้ ก็คือ คู่ชีวิตที่คุณจะต้องแต่งงาน
และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างถูกต้องตามดวงชะตาของคุณ ต้องเป็นผู้ชายรูปร่างสูงหรือว่าสันทัด จะตรงกับลักษณะเนื้อคู่แท้ ที่ยอมเดินตามเส้นทางชีวิตของคุณได้ มักเป็นคนที่พบกันโดยเพื่อน หรือว่าโอกาสสำคัญในการทำงาน บางคนรักเมื่อตอนเรียนแล้วแยกทางกันไป แล้วกลับมาพบกันอีกจึงตัดสินใจแต่งงาน

สำหรับผู้หญิงเกิดวันอังคารก็มีมากนะครับ ชอบผู้ชายสะอาด และเป็นคนมีรสนิยมพอสมควร เป็นคนที่ดูดี ไม่ว่าการเจรจาการพูด หรือว่าการแต่งกายก็ตาม หากเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่า จะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก หากเป็นคนรุ่นเดียวกัน! น มักจะแตกแยกหย่าร้างกัน เพราะวาทกรรมแห่งทิว ในที่สุด

คุณจะเป็นผู้ที่ชอบผู้ชายที่สามารถนำคุณได้ เพราะโดยนิสัยแล้วคุณเป็นคนชอบอวดเก่ง และไม่ยอมใคร ใครสยบคุณได้ คุณจะนับถือว่าคนนั้นเป็นฮีโร่ และคนที่คุณยอมรับเป็นคนรักแบบเนื้อคู่

'อายุที่เหมาะสมในการแต่งงาน'...บุพเพสันนิวาสของชีวิตจะอาละวาดเร็วมาก เพราะคุณเมื่อเริ่มแตกเนื้อสาวก็เป็นคนที่ชอบสนใจมองดูเพศตรงข้ามอย่างมีลีลาอยู่แล้ว ชีวิตความรักของคุณเริ่มต้นจากความฝันแบบหลงใหล คิดสร้างปราสาททราย และเมื่อสัมผัสกับมัน มันจะเป็นปราสาทเทียม

โดยทั่วไปผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร จะพบรักครั้งแรกแบบหวานเลี่ยน ๆ หรือว่าแบบอารมณ์เกินมนุษย์ทั่วไปก็คือพบกันไม่เท่าไรฝันไกลถึงโอกาสแต่งงาน มันไม่มาย่อย่างนั้นหรือครับ ให้อยู่กับความจริง ดึงสติกลับมาเดี๋ยวนี้...

ให้จำไว้ว่าจงรักเขาในสิ่งที่เขาเป็นและเขามี อย่ารักเขาในสิ่งที่! คุณอยากจะทำให้เขาเป็นและเขามี เพราะเขาอาจจะทำเพื่อต้องการคุณ และยอมทุกอย่างไม่เกินวันแห่งความหวาน พอเริ่มจางไม่ทำทายนิสัยชายก็จะออกมาให้คุณช็อคได้ทันที

เนื้อคู่และการแต่งงานของคุณ ด้วยพื้นฐานอุปนิสัยจึงควรมีอายุมากกว่าคุณดีที่สุด จำเอาไว้เลยนะครับ อายุที่มีดวงการแต่งงานและเหมาะสม ก็คือ

อายุ 21-27 ปี ช่วงนี้มีโอกาสพบคู่แท้ หรือว่าคู่กรรมในอดีตแน่นอน รอดหรือไม่ต้องอยู่เลือกเอาเอง,

อายุ 29-33 ปี ช่วงนี้เป็นช่วงของการแต่งงาน ในชีวิตแล้วมีโอกาสที่เป็นดวงเหมาะสมลงตัวมากในชีวิตคู่การครองเรือน แต่ที่แปลกก็คือไม่น่าเชื่อผู้หญิงวันอังคารจะมีโอกาสแต่งงานได้อีกครั้ง เมื่อ

อายุ 42-45 ปี ช่วงนั้นอาจจะเป็นโอกาสของแม่ม่ายหรือคนที่เคยผ่านความรักมาแล้ว แล้วอับปาง มีโอกาสตัดสินใจหรือมีคนมาเลือกมา ชอบคุณในช่วงนี้อีกครั้ง

ช่วง 40 กระจิดจิวครับ หากเป็นแม่ม่าย หรือผู้หญิงบนคาน ก็อย่าไปสนใจ ด้วยความสามารถ

ความ! ก ความรวย จากมันสมองสองมือของคุณตามดวงชะตา คุณก็สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายให้เปลืองตัว และอาจจะแต่งงานก่อน ไม่อยู่ในช่วงอายุที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็จะต้องพบกับปัญหาหลายด้าน ความรักทรยศ หรือว่าต้องยอมรับคนรักของคุณเพิ่มขึ้น เมื่อมีปัญหาชีวิตคุณะครับ ใจเย็น....นาเจ เชื่อเสียเถอะ....

'อายุที่ดวงมีโชคลาภ'...ดาวอังคารเมื่อโดนดาวศุกร์มาเลี้ยง ทำให้ดวงชะตาของผู้หญิงที่เกิดวันอังคารเกิดความสำเร็จ หรือเป็นช่วงปีที่ดวงของคุณเด่นเด็ดมาก ช่วงนั้นให้ถือเป็นช่วงที่ลงทุนไป! ด และแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดี ยิ่ง หรือว่าจะเรียนจะสอบจะโยกย้ายการงานก็ได้ที่ดั่งใจ ตามปรารถนาของคุณก็คือ อายุ 17-22 ปี, ช่วงอายุ 26-28 ปี เป็นช่วงของการลงทุนหรือว่าเปิดกิจการ หรือว่าเลื่อนตำแหน่งแล้วไปที่ดีสมใจคุณ, อายุ 36-42 ปี เป็นช่วงที่ดวงของคุณแม้ว่าจะพบมรสุมหลายด้าน แต่ดวงดาวหลายๆดวงช่วงนั้นๆ ยังให้คุณदान! โชคลาภและความสำเร็จ ทำให้คุณผ่านพินวิฤตต่างๆ ได้ดีทีเดียวและช่วงอายุ < /SPAN> 48-53 ปี ช่วงนี้เป็นช่วงตั้งตัวได้อีกครั้ง

สำหรับคนที่พลาดล้มลงด้วยมรสุมกรรม ก็อย่าท้อนะครับ

'ช่วงอายุที่ดวงตกมีเคราะห์'...ดาวเสาร์และดาวศุกร์ถอยออกจากดวงของคุณ ช่วงที่กำลังถอยออกเป็นช่วงที่คุณต้องระวัง เพราะถอยทุกครั้งจะมีเรื่องมีราว หรือว่าทำให้คุณเศร้าใจไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งทุกครั้งที่ไป อยุ่ยากจะเตือนว่าช่วงที่จะกล่าวต่อไปนี้ ให้หมั่นสะสมความดีและยึดเอาธรรมะมาผอนความทุกข์ให้ทุเลาลงบางนะครับ

คุณเป็นคนศาสนาอะไรก็ตามที่สำคัญต้องเอาคำสอนมาช่วยเยียวยาใจตัวเอง ในช่วงที่ดวงตก หรือมีเคราะห์ เพราะคุณเป็นคนยอมรับความจริงไม่คอยจะได้

ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ... อายุ 14-26 ปีระวัง,

อายุ 25-27 ปี ระวังช่วงนี้ทับเบญจเพสทุกซั่หนั่ก,

และอายุ 36 ปี เป็นปีระวังการผ่าตัด หรือว่ามีคนใกล้ซั่ด! มากหายไป หรือว่าเสียชีวิตฉับพลัน, และอายุ 44 ปี และ 57 ปี ระวังการผ่าตัดเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ประสบอุบัติเหตุหรือสูญเสียคนที่รัก

ช่วงนี้ดาวอังคารของคุณทับกับดาวเสาร์สนิทเลย ความมีดีจะทำให้เกิดการสูญเสีย หรือว่าคุณจะต้องไว่ทุกซั่หรือไปงานศพคนรักใคร่กันมากเป็นพิเศษ นั่นก็คือ

ช่วงอายุ 15 ปี, อายุ 25-27 ปีอันนี้แรงซั่ดเจ่น และอายุ 33 ปี อีกครั้งตอนคุณอายุ 55-57 ปี ระวังให้มากนะครั้บ ประสบปัญหาหนี้สินคดีความ หรือมีศัตรู สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร สว่นมากเรื่องเคราะห์ดานนี้จะน้อยมาก ยกเวนกรณีคำประกันบิรวาร หรือช่วยเหลือญาติด้วยความหวังดี แต่เจอดีไปด้วย ระวัง อายุ 36 ปี และอายุ 48 ปี เท่านั้น ในเคราะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องคดีความและมีคนเป็นศัตรูแรงๆนะครั้บ

****ดวงของผู้หญิงวันพุธ****

'อุปนิสัย'... ดาวพุธเป็นดาวแห่งราศีชีวิตคุณ ส่งผลให้ผู้หญิงที่เกิดวันพุธเป็นคนที่มีไหวพริบ เรียนรู้เร็ว และเป็นคนที่ชอบการพบปะผู้คน ช่วยเหลือ โอบอ้อมอารี มีน้ำใจมากคนหนึ่ง

โดยทั่วไปจะชอบ การแต่งตัว รักสวยรักงาม มากกว่าวันอื่นๆ เพราะดาวแห่งราศีเป็นเทพีแห่งความมั่งคั่ง และ การสร้างสรรค์ ด้วยความเป็นคนที่เชื่อมั่นในความดีผู้หญิงวันนี้ จึงเป็นคนที่ช่วยตัวเองในการทำงาน สร้างฐานะ หรือว่าเจอจลาพาที่ในการทำงานได้ดีมากคนหนึ่ง ที่เห็นซั่ดก็คือ เป็นคนชอบสั่งเกตและวิเคราะห์ คิดละเอียดต่อสิ่งที่ตัวเองสัมผัส หากมีพลาดบางก็ตรงที่ว่าเป็นคนไว่ใจคนงาย และเชื่อใจให้อภัยคนเกินไป

ผู้หญิงราศีใดก็ตามที่เกิดวันพุธ มักจะเป็นคนสองอารมณ์เสมอ นั่นก็หมายถึงว่า บางอารมณ์ก็อ่อนหวานมีเมตตา และเกื้อกูลมากมาย แต่ยามไม่พอใจ หรือว่ามีสิ่งกระทบใจ จะเป็นคนที่ปล่อยวางได้ทันที! เป็นผู้หญิงมีทั้งความอ่อนหวานและเด็ดขาดในตัวเอง ให้สังเกตดูนะ ครั้บอย่างไรก็ตาม คุณเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ ในตลอดชีวิตจะต้องหาเรื่อง หรือหางานทำอยู่รู่่าไป เพราะกลัวจะเป็นคนที่ไม่มีความพู่ ชีวิตเริ่มต้นด้วยการต่อสู้ หรือว่าเป็นคนที่มาจากฐานะแห่ง ! ชีวิตปานกลาง แต่จะสร้างตัวเองได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิใจ วยเด็กเป็นคนที่ติดพอมากกว่าแม่

แต่ในที่สุดก็ต้องดูแลแม่ในบั้นปลายชีวิต ชอบความร่มรึ่นและซึ่นเย็น อยู่ใกล้หน้า หรือในที่ร่่มๆจะถูกใจมากเป็นพิเศษ บางคนความรู้ไม่จำเป็นต้องมีปริญญา แต่ภูมิปัญญาของตนเองพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มักมีบิรวารหรือเพื่อนรอบข้างมาก

ที่ดั่งระวังสำหรับผู้หญิงเกิดวันพุธเช่นกัน แต่เป็น เวลาหลัง 18.00 น. ตกวันพุธกลางคืน จะเป็นคนที่มีความเป็นคนดีมีเมตตา ยามใจดีก็ดีใจหาย แต่ยามโกรธหรือวาระแวงอะไรก็ตาม จะปักใจเชื่ออย่างไรสติไม่มีเหตุผล ทำให้กลายเป็นนางยักษ์ที่โหดร้ายได้เหมือนกัน อันนี้มันมาจากอิทธิพลของเวลาแห่งการเกิดนั่นเอง....

'การงาน-อาชีพ'... คุณเป็นคนที่ดีคนรอบ อยู่เสมอ ไม่ยอมพ่ายแพ้ในเกมส์หรือมรสุมชีวิต บางครั้งอาจจะของนั่งพักตั้งสติบ้าง แต่ไม่นานคุณก็จะลุกขึ้นมาลุยใหม่ได้ทันที
พื้นดวงดานการงานมีดาวเสาร์เป็นดาวที่เล็งอยู่ในเรือนเรื่องการงาน อันดาวเสาร์ก็หมายถึง จะรวยหรือสร้างตัวได้ ต้องใช้สมอง และเหงื่อของตนเองเป็นส่วนใหญ่

หากรอลาภฟลุคหรือวาระความหวังลอยๆ ไม่มีโอกาสถึงวันแห่งความสำเร็จแน่นอน เป็นคนช่างฝัน และมีจินตนาการที่บรรเจิดไม่น่าแปลกหากว่าผู้หญิงที่เกิดวันพุธจะเป็นคนที่ทำงานว่องไวและคล่องแคล่ว ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ มีไหวพริบดี งานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบริการ หรือว่าพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำได้เยี่ยม มีหัวและความสุนทรีย์ทางศิลปะ จึงรักสวยรักงามเปิดกิจการ ดานการขายของสวยงาม รานทองรานเพชร หรือว่าขายเครื่องประดับตกแต่งบ้าน ประดับรถยนต์ก็ดูเหมือนว่าจะเหมาะสม
ด้วยเป็นคนไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเทในการทำงาน ผู้หญิงวันพุธจึงรับราชการก็ได้ ทำธุรกิจหรือเป็นพ่อกาแม่ค้าก็มีโอกาสจะร่ำรวย หากรับราชการจะมีเจ้านายที่รักโปรดปรานในฝีมือการทำงาน ยกเว้นคุณเป็นคนที่ถูกมองมากเกินไปเท่านั้น

! ผู้หญิงวันพุธ จึงชอบทำงานที่มีระบบหรือระเบียบชัดเจน และหากได้ทำงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ใช้ความคิด หรืองานบริการเจรจาต่างๆ จะโดดเด่นมาก
นักบริหารหญิงเกิดวันพุธก้าวไปถึงดวงดาวมากหนาหลายคนมาแล้วในอดีตนะครับ

'ความรัก'... หากเป็นความรักของผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืนเลยเวลา 18.00 น. โดยประมาณไปแล้ว ดวงชะตาความรักของคุณจะพบคู่ชีวิตที่ทรมาณเหน็ดเหนื่อยและน่ารำคาญมากเป็นพิเศษ เพราะดวงของคุณแข็งกว่าคู่ชีวิตจึงมีปัญหาไม่สบายใจอยู่เสมอ ฉะนั้นอย่าุกเตือนว่าผู้หญิงที่เกิดวันพุธ หากจะแต่งงานหรือเลือกใครซักคนมาเป็นเนื้อคู่ ควรจะถามใจตนเองที่แท้จริงก่อน

คุณเป็นคนเจ้าชู้ กล้าแสดงออก และกล้าที่จะยอมรับว่าความรักของคุณรุนแรง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ยากจะเตือนให้คุณระวังชีวิตคู่ มีมากหลายคนผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืน ดวงชีวิตคู่ล้มเหลว และคุณเป็นคนชอบแสวงหาชีวิตแต่งงาน เพราะเป็นคนชอบมีคนคุ้มครองอยู่เสมอ

แต่สำหรับความรักของผู้หญิงวันพุธ! ฐั่วไป.. คุณเป็นเรียบร้อยชัดเจน และมีความงามแบบเหมาะสมที่จะเป็นคู่ชีวิตของใครก็ตามที่คุณหมายปอง เพราะเป็นคนขยันและอดทน รวมกระทั่งยอมลำบากด้วยกัน เพื่อสร้างฐานะในวันหน้า มีความรักที่เกิดขึ้นแบบที่คุณเองคิดวางแผนไว้แล้ว

เนื้อคู่จึงเป็นเนื้อคู่ที่ไม่สำคัญที่ร้าย อาจจะมีมากกว่าหรือว่าไล่เสียกัน คุณก็จะมีอารมณ์รักที่อยู่กันได้ ยกเว้นอย่าสร้างปัญหานอกบ้านมาถึงเธอเท่านั้น เธอไม่แคร์ให้เกียรติคุณเสมออารมณ์และแรง

แต่ความรักของผู้หญิงวันพุธ เป็นคนหลงคนง่ายและปลื้มคนง่าย ต้องระวังมิฉะนั้น คุณจะเสียใจ ไ้งานก่อสร้าง หรือโรงงานเหล็ก ตำรวจ และทหาร ก็ยังเป็นอาชีพที่เด่นที่คุณมักจะเลือกมาเป็นคู่ครอง รวมกระทั่งนักธุรกิจนักลงทุน ที่มีความคิดสร้างตนเอง คุณจะเป็นคนหลงปลื้มในวิถีชีวิตของเขาเป็นพิเศษ

อารมณ์รักของผู้หญิงวันพุธ มีอารมณ์อ่อนไหว เปราะบาง เรื่องมาก แต่ชัดเจน มีเหตุผล เวลาใจดีน่าใจหายเพราะดีมาก เวลาโกรธและไม่พอใจเสียจะเปลี่ยนโทนให้สังเกตเห็นได้ อารมณ์รักชอบการให้เกียรติ และดูแลซึ่งกันและกันด้วย ดาวแห่งดวงชะตาเป็นดาวที่หึ่งหวง และหวงตัว ที่ริมาก จึงจะต้องพยายาม ล้อมอติตบาม มิฉะนั้นจะ! ป็นคนมีความทุกข์ด้วยเรื่องคุณไม่ยอมให้อภัย จะทำให้ครอบครัวไม่สงบสุขได้ครับ

'ลักษณะเนื้อคู่'.. บนถนนดวงดาวแห่งชะตาชีวิต ดวงชะตาของผู้หญิงที่เกิดวันพุธจะมีโอกาสพบความรัก หรือว่าคนมารุมจีบหลายคน ให้คุณเป็นคนเลือก เพราะคุณเป็นคนวางตัวดี มีแต่มมีเกมส์ ทำให้มีคุณค่า

เนื้อคู่ของผู้หญิงวันพุธ จะมีรูปร่างลักษณะสูง หรือหากเป็นคนสันตัดก็จะเป็นคนสันตัดแบบลงตัว ต่อไปจะมีพุงเล็กนอยจึงมีไหวหวางดี ดวงจะร่ำรวยกันเป็นคนชอบผู้ชายไม่พูดมาก

ไม่จุกจิกเพราะว่าตัวเองเป็นอยู่แล้ว และไม่ต้องการให้ใครมาบงการตนเองมาก ผู้ชายอายุมากกว่า หรือหากน้อยกว่าในบางกรณี ตามดวงก็เป็นคนน้อยกว่ามากเกินกว่า 3 ปี จึง เป็นเนื้อคู่แท้อยู่ได้ทนทาน หากให้เพ่งมองอย่างชัดเจนพื้นธงลงไปว่า ลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงวันพุธเป็นอย่างงั้น ขอตอบชัดเจนว่า ชอบคนมีสมองและฉลาด มีความเป็นผู้นำ สามารถชี้ทางให้คุณได้ และเป็นคนที่รูปร่างสูงกว่าตัวคุณจะพิจารณามากเป็นพิเศษ นิสัยโอป้อม หรือไม่จุกจิก จะทำให้คุณตัดสินใจ ได้เร็วขึ้นครับ

'อายุที่เหมาะสมในการแต่งงาน'...ดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งการครองเรือน สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธ ดวงชะตาการแต่งงาน หรือพบเนื้อคู่ ชีวิตคุณมักจะมาจากการเกื้อกูล หรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คุณจะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุขหรือवादทนฝ่าฟันไปสู่ผลสำเร็จได้

การแต่งงานในช่วงอายุที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันสำหรับคุณนะครับ ผู้หญิงที่เกิดวันพุธ อายุที่เหมาะสมในการแต่งงานก็คือ

21 - 24 ปี ช่วงนี้ดวงดาวแห่งชีวิตคู่ ตามเส้นทางแห่งความฝันตั้งเจ้าหญิงน้อยของคุณมาแรงมากหากอดทน และสร้างฐานะรวมกันก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวในอนาคตของคุณเป็นปีกแผ่นได้

ช่วงอายุ 26 -32 ปี ก็ เป็นช่วงที่เหมาะสมในชีวิตคู่ช่วงหนึ่งของผู้หญิงวันพุธเช่นกันครับ แต่หากคุณแต่งงานก่อนช่วงอายุที่กำหนด ดวงชะตาของคุณจะต้องมีการหย่าร้าง หรือว่าพบคู่กรรมที่ทุกข์ทรมานใจ หรือแม้แต่คุณแต่งงานในปีที่ไม่มงคล หากคุณประสบปัญหาความทุกข์บางก็อย่าไปโทษใครนะครับ มันเป็นไปได้ตามดวงชะตา ขอให้! อดทนครับ...

ผู้หญิงวันพุธ บางคนก็ไม่แต่งงาน เพราะว่ามีความมั่นใจในชีวิตที่อยู่คนเดียวว่าเป็นสุข จึงตัดสินใจไม่ยอมมีชีวิตคู่ ตามดวงชะตาทำนายไว้ว่า ผู้หญิงที่ไม่แต่งงาน ก็เอาตัวรอดได้ในชีวิตสำหรับอนาคตครับ เพราะดาวพุธของคุณเป็นดาวแห่งบารมีและมีคนอุปถัมภ์

'ช่วงอายุที่ดวงชะตาของคุณจะมีโชคลาภ'...เพราะคุณเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้ ชอบการลงทุน ชอบการดิ้นรน หรือแม้กระทั่งเป็นคนทหาขาย งานไหนที่ว่ยากนัก คุณก็จะฝ่าฝืน! นจนได้ มันสมองของตัวคุณเป็นคนที่ดีรอบคอบ แต่เมื่อแก่ตัว จะเปลี่ยนไปสำหรับบางคน กลายเป็นคนงกและปอดแหกอย่างนารังเกียจ อันนี้ต้องใช้ชีวิตพิจารณาเอาเองนะครับ ดวงเด่นช่วงที่มีโชค

หรือว่าจะขยับขยายกิจการธุรกิจ หรือลาออกจากงานประจำมาลงทุนค้าขาย จะต้องดูช่วงอายุที่เหมาะสม นั้นก็คือ

อายุ 19-25 ปีเป็นช่วงของการสร้างอนาคต หรือว่าเป็นช่วงเผชิญมรสุมอุปสรรค แต่ก็ประสบความสำเร็จได้,

อายุ 31-33 ปีเป็นช่วงการเงินดีและมีโชคในหน้าที่การงาน,

ช่วงอายุ 38-42, และช่วงอายุ 45-48 ปีเป็นช่วงที่ดวงของคุณมีโอกาสจะหมดหนี้สิน หรือว่าได้รับข่าวดี มีโชคลาภในชีวิต และจะเด่นอีกครั้งหรือมีโอกาสเหมาะอีกครั้ง หรือมีโอกาสเหมาะอีกครั้ง ตอนคุณอายุ 58 ปี นั่นเอง และนี่ก็คือช่วงอายุที่เหมาะสมกับการลงทุนหรือว่าขยับขยาย

ชีวิตของคุณแล้วดวงจะประสบโชคดี และความสำเร็จขึ้น

'ช่วงอายุที่มีเคราะห์ดวงตก'...ดาวอังคารเข้ามาถึงดวงชะตาของคุณจะทำให้คุณร้อนรุ่ม และมีเรื่องวุ่นใจเกิดขึ้นเสมอ จึงไม่ควรประมาทในยามที่ดวงตก หรือว่ามีอุปสรรค หากเตรียมใจเอาไว้ไม่ประมาท อดทน อดทน อดทน ก็มีกำลังใจ

รอคอยโอกาสที่จะดีขึ้นใหม่อีกครั้งได้อย่างมีความหวังและความสุข

ช่วงดวงอายุตกของคุณ ก็คือ ช่วงที่คุณอาจจะมีเคราะห์ไม่เรื่องการทำงาน
ครอบครัวก็อาจจะเป็นเรื่องคดีความหรือสุขภาพก็ได้ จะแยกแยะให้เห็นชัดเพื่อจะจำเอาไว้ระวัง! ตัวซึ่งมีดังต่อไปนี้

'ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ' ... ดาวอังคารเป็นดาวแห่งความร้อน คุณจึงเป็นคนมีโรคเกี่ยวกับการร้อนในบ่อยๆ โรคภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับเบาหวาน หรือปวดศีรษะบ่อย ช่วงอายุที่ต้องระวัง ก็คือ อายุ 25-27 ปี อายุ 36 ปี, และช่วง อายุ 46 ปี ต้องระวังให้มาก หากป่วยเจ็บก็ควรจะไปหาแพทย์และช่วงอายุ 59-61 ปีช่วงนี้ระวังหกล้ม หรือว่ามีปัญหาาระบบประสาทการเดินนะครับ

ประสบปัญหาเรื่องอุบัติเหตุหรือเสียหายตีสินิท. ระวังช่วงอายุ 24-26 ปี, ช่วงอายุ 37 - 39 ปี

และช่วงอายุ 45 ปี รวมกระทั่งช่วงอายุ 52 ปี
เป็นปีที่ควรจะทำบุญสร้างกุศลเพราะดาวเสาร์แห่งการคุมครองมันดับมือค่อนข้างสนิทกับดวงของคุณครับ
ประสบปัญหาหนี้สินและมีศัตรูรวมกระทั่งคดีความ!

สำหรับผู้หญิงที่เกิดพุธยังเป็นวันพุธกลางคืนจะต้อง ระวังช่วงที่มีอายุ 35 ปี และช่วง อายุ 40 -43 ปี
รวมกระทั่งอาจจะมีอาการทำให้เกิดชาวจว เสียหายต่อคุณในช่วงชีวิตนี้ด้วยให้ระวัง และอีกครั้งตอนอายุ 55 ปี ครับ

****ดวงของผู้หญิงวันพฤหัสบดี****

'อุปนิสัย'... แม้ว่าดาวแห่งอำนาจของคุณ จะเป็นดาวที่ส่งผลให้คนทั่วไป
มีพลังความอดทนและต่อสู้เพื่อความสำเร็วจ แต่สำหรับดวงชะตาของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีอย่างคุณ
อำนาจของ'ดาวพฤหัสบดี' เป็นดาวที่เล็งแล้วเกิดอิทธิพลทั้งด้านบวกและลบให้แต่ละช่วงของชีวิตแตกต่างกันไป

ทำให้ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่เกิดวันนี้ จะต้องทำนายด้วยการเพ่งมองอิทธิพลดาวจันทร์เป็นหลัก
และเสริมด้วยกำลังของดาวพฤหัสบดีจึงจะชัดเจน บงชัดเจนวานิสัยของผู้หญิงที่เกิดวันนี้ เป็นคนที่มีความอดทน! น
บากบั่น และต่อสู้กับความยากลำบากได้เป็นอย่างดี เหนื่อยกายสำหรับคุณเป็นเรื่องไม่เคยท้อแท้
แต่คุณจะไม่แครความเหน็ดเหนื่อยทางจิตใจมากที่สุด อิทธิพลดวงดาวส่งผลให้ดวงชะตาคุณ
ต้องเกิดขึ้นมาทามกลางคำถามมากมาย ความสับสนกับเรื่องภายในครอบครัว และคนใกล้ชิดจะเกิดขึ้นเสมอ ๆ
ความอบอุ่นที่คุณเรียกร้องขางในจิตใจ ก็เป็นสิ่งที่อ้างว้างและแสวงหาอย่างโหยหิวอยู่ตลอดเวลา แมบบางคนจะโชคดี
เกิดในวงศ์ตระกูลมีทรัพย์มาก แต่ขาดความร่ำรวยทางหัวใจแน่นอน

ในวัยเยาว์ของคุณ คุณเป็นคนชอบอาสา หรือว่าเป็นคนมีน้ำใจ สม่่าเสมอในการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม
ทำให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคนหนึ่ง
แต่สิ่งที่ต้องแก้ไขบางก็คงจะเป็นเรื่องของการอดทนในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
โดยแท้แล้วคุณจะเป็นชอบพูด ขางเจรจาให้คนอื่นฟังคุณมากกว่า แต่ขาดการพิจารณาฟังจากผู้อื่น
ระวังโตขึ้นจะเป็นคนที่หุเบา ระวังงาย

และนิสัยเช่นนี้ก่อให้เกิดความวุ่นวายในจิตใจทั้งด้านการทำงานและครอบครัว
หากไม่ระมัดระวังปรับปรุงตั้งแต่วัยเยาว์ของชีวิต เป็นคนที่มีความมานะแม่ยากจนในวัยเยาว์ แต่จะดี!
นรณสร้างตัวจนได้ดีและประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตนเอง หากลดความเป็นคนขี้นบ จูจี้ลงบ้าง
จะเป็นคนที่มีพรอทั้งสติปัญญา ความอดทน และความสง่างามอย่างพอดีทีเดียว

สิ่งที่จะช่วยแก้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ส่งผลกับดวงชะตาด้านนิสัยของคุณก็คือ การฝึกสมาธิหรือ!
การใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในแต่ละวันอย่างมีสติปัญญา
คุณจะได้คลายความฟุ้งซ่านของชีวิตลงได้บ้าง เพื่อความสุขของตัวเอง

'การงาน-อาชีพ'...ต้องเริ่มต้นทำงานด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงจะเป็นคนแกร่ง

และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่าย หากคุณเป็นคนที่ไม่คว้าโอกาส หรือเป็นคนที่ชอบอยู่อย่างประมาทใช้ชีวิตแบบคุณนาย หนักไม่เอาเบาไม่สู้ก็ไม่อาจก้าวหน้าได้ แต่เป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็ว และเป็นคนช่างจดจำ การเรียนรู้ที่สะสมจากประสบการณ์จริง จะมีประโยชน์กับชีวิตของคุณมากเป็นพิเศษ อำนาจของดาวอังคารส่งผลให้ผู้หญิงที่เกิดวันนี้ เป็นคนที่หลักการ และชอบความรู้แบบวิชาการ และการปฏิบัติจริง คุณมักจะเป็นคนทำงานแบบใช้ความรู้ หรือว่าความสามารถเฉพาะตัวแล้วจะประสบความสำเร็จ ผิ! มือด้านช่าง หรือแม้กระทั่งอาหารก็พอไปไหว ยิ่งการทำงานทางด้านการศึกษาและการบริหารประสานบุคคล คุณจะเด่นมาก เพราะดาวอังคารส่งผลบวกให้ดวงชะตาคุณ แม่จะลำบากเท่าไรก็ตาม

ผู้หญิงที่เกิดวันนี้จะทำงานที่มีการยอมรับของสังคม และมีโอกาสเชิดหน้าชูตาได้บ้าง หากค้าขาย ก็เป็นคนที่ชอบค้าขายแบบอิสระ หรือลงทุนเปิดกิจการที่ตนเองใฝ่ฝันมานานก่อนจะเดินตามคนอื่น ๆ หรือเรียกว่าตามกระแส งานด้านวิชาการ ผิมือ หรืองานที่ต้องใช้การวางแผน งานพบปะผู้คน จะเป็นงานที่คุณได้รับแรงบันดาลใจทำได้ดีและประสบความสำเร็จ เป็นคนที่มีความอดทนสูง จึงเหมาะที่จะทำงานกับการประสานกับผู้คน หรือว่าเป็นมือขวาของเจ้านายในการประสานงานได้ดีเยี่ยม

ชีวิตวัยเยาว์จะต้องมีโอกาสเดินทาง หรือว่าพเนจร แล้วจะได้ดี เด่นมากกับอาชีพค้าขาย หรือประกอบธุรกิจด้วยตนเอง แต่หากับราชการก็ต้องยอมรับว่า คุณเป็นคนประจบสอพลอไม่เป็นจะได้ดีได้ต้องเรื่องผลงานอย่างเดียว ฉะนั้นหากทำงานรับราชการอย่างใดคาดหวังหรือว่าเศร้าใจกับสภาพรอบข้างมากนัก จะทำให้มีความสุข เป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการ จะเด่น! ดังมาก

ความเมตตาจากใบหน้าและดวงตาของคุณมันจะส่งกระแสชัดเจน ในการทำงาน นักวางแผน

หรือว่าคนทำบัญชี ทำงานธนาคารตัวเลข ก็เหมาะกับอิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลกับอาชีพของคุณเป็นอย่างมากเหมือนกัน เน้นผู้หญิงวันนี้ชอบทำงานที่มีโอกาสลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หรือว่ามีการเดินทางเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของชีวิตบ้าง จะเป็นงานที่หัวใจคุณปรารถนา หากเป็นนักการตลาดหรือเป็นเซลล์ คุณจะประสบความสำเร็จด้วยความเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์นั่นเอง

'ความรัก'...ความอ้างว้าง และความไขว่คว้าความอบอุ่น จากวัยเยาว์ที่คุณขาดมาเสมอๆ ทำให้คุณมีความเก็บกดทางอารมณ์แห่งความโหยหา ความเข้าใจ มากเป็นพิเศษ อย่าคิดนะครั้นหากใครก็ตามเห็นผู้หญิงวันนี้ ทาที่ภายนอกดูเรียบร้อยแล้ว ภายในหัวใจจะสมบูรณนะครั้น นั้นแสดงว่าคุณดูเธอผิดไปอย่างมากทีเดียว

ผู้หญิงที่เกิดวันนี้ เป็นคนที่ต้องการความมั่นใจ ความเชื่อใจ ความอบอุ่น และแสวงหาความรักทุกรูปแบบ ไม่ว่าการเรียกร้องความรักความสนใจจากพ่อแม่ หรือเครือญาติ รวมกระทั่งเพศตรงข้าม เมื่อถึงวัยอันสมควร! วรรก็ตาม อารมณ์มากเกินไป ทำให้สื่อสารไม่เข้าใจกับเพศตรงข้าม และผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอๆ เป็นคนใจอ่อนและมีสังสารกายเกินไป จึงพบเสมอว่าชีวิตของผู้หญิงที่เกิดวันนี้หลายคนทีเดียว ที่มีชีวิตคู่ด้วยความสงสารมากกว่าความเข้าใจในความรักกัน และยอมนำไปสู่ความหมดความสงสารหรือความอดทนชีวิตคู่

ผู้หญิงวันนี้ชอบคนที่เป็ผู้นำ สามารถปรามให้คุณสยบยอมรับความเป็นผู้นำของเขาได้ โดยส่วนมากคุณมักจะทำเลือกคนที่มีความคิด และดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณ ชีวิตและอารมณ์แห่งความรัก จึงสามารถมีความสุขประทับใจไปสุดฝั่งได้ อย่างน้อยชายในหัวใจของคุณ จะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต อารมณ์และความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของคุณได้ ตามดวงเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี ให้ระวังเพราะดวงของคุณ มักจะต้องเผชิญกรรมกับชีวิตความรัก หรือกล่าวได้ว่ามีความอภัพในชีวิตคู่สูงมากกว่าผู้หญิงที่เกิดในวันอื่นๆ

ฉะนั้นหากคุณจะรักใคร่ซักคน ต้องพยายามเลือกคนที่เขารักคุณมากกว่าที่คุณรักเขา คุณจะเป็สมบัติแห่งหัวใจที่มีค่าสำหรับเขาอยู่ตลอดเวลา หากตามใจตัวเอง

และเอาความสงสัยเป็นสะพานแห่งความรัก! ในชีวิตคู่ ชีวิตคู่ของคุณมีโอกาสล้มเหลวสูงมาก บางคนมีดวงการแต่งงานกับพ่ อมาย หรือมีชีวิตคู่ไปทั่วพื้นที่ในเวรกรรมกับคนมีเจ้าของแล้วอย่างทรมาณ เพราะวิบากกรรมของตนเองนั่นเอง พบบ่อยหรือการแต่งงานจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในการพิจารณาระยะหนึ่ง คุณก็ต้องตัดสินใจการเข้าสู่วิตคู่แห่งความรัก อย่าเป็นคนทาทายหรือวาทชอบลองดี เพราะพื้นฐานนิสัยเป็นคนคิดว่าตัวเองแน่ หากคุณจะเริ่มรักใคร่ก็ตามแบบคิดจะเอาชนะเขา คุณจะแพ่งชีวิตอย่างแน่นอนขอให้เชื่อผม

เนื้อคู่มักจะพบกันอย่างไม่คาดฝัน อาจจะด้วยการเดินทาง หรือว่าการทำงานโดยบังเอิญ บางคนมีคนแอบชอบอยู่หน้า คุณก็แอบรู้ แต่ไม่กล้าเปิดเผยทั้งคู่ เมื่อวันแห่งดวงคู่มันลงตัว ก็จะมีโอกาสสัมผัสท่าความเข้าใจกันอย่างฉับพลันของมันเป็นเอง ผู้ชายที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณส่วนมากจะเป็นนักบริหาร หรือทำงานด้านธุรกิจหรืออาชีพอิสระ รวมกระทั่งข้าราชการที่อยู่ในเครื่องแบบก็เป็นดวงชีวิตคู่ที่ลงตัวของคุณ เพราะดาวพฤหัสบดีของคุณ มีดวงจะได้ดีมีชื่อเสียงระดับแนวหน้า เพราะดวงชีวิตคู่ที่ลงตัวของคุณ เพราะดาวพฤหัสบดีของคุณ มีดวงจะได้ดีมีชื่อเสียงระดับแนวหน้า เพราะดวงคู่สงเสริม คุณอาจจะเป็นคนนายหรือคุณหญิงได้ เพราะดวงคู่ในอาชีพเครื่องแบบอย่างเห็นได้ชัด อารมณ์ คิดมาก ใจเสาะ เปราะบาง แต่สอนไว้นในความรู้สึกข้างใน ทำให้เป็นคนมีบาดแผลแห่งหัวใจมากมาย หากไม่ลืมไปบาง จะสะสมแล้วเกิดเป็นความกดดันในชีวิตคู่ความรักได้ ชอบการแสดงตัวเป็นเจ้าของ และนิยมคนที่มีความสนใจสุนทรีย์ หรือว่าเป็นคนโรแมนติกบ้างในบางคราวของชีวิต เสียอย่างเด็ดดวงดวงระวัง ชอบเล่นกับไฟ ชอบทาทายเกินไป ทำให้หัวใจของคุณพลาดพลั้งได้เช่นกัน ระวังไว้...

'เนื้อคู่'..ชอบผู้ชายที่มีรูปร่างสันหัด จนกระทั่งสูงใหญ่...มีคิวเข้มเป็นคนใบหน้าคม หากเป็นคนสุภาพ และมีความโรแมนติกดีหน่อยจะเขายาวเร็วขึ้น คุณชอบคนวงไว ชยัน และมีความคิดความสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ หากส่าออย หรือส่าออง ไม่ใช่ส่าอองที่คุณนิยมแน่นอน

คู่ชีวิตของคุณมีโอกาสพบกับเพศเดียวกัน แต่หากเขาเป็นเพศเดียว อารมณ์เดียว และวุฒิภาวะใกล้เคียงกับคุณมาก ก็ไม่ใช่ลักษณะเนื้อคู่ของคุณ เน้นว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณ ต้องมีความคิดเป็นผู้นำ สยบคุณได้ และสามารถทำให้คุณยอมรับในเหตุผลได้ นั่นแหละคุณจะสนใจเป็นพิเศษ

โดยส่วนมากคุณมักจะพบกับผู้ชายอายุมากกว่า หรืออายุน้อยกว่าพอสมควร ความเป็นดวงเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี แม่เป็นผู้ชายมาดแมน แต่มีนิสัยอ่อนโยน มีความโรแมนติกบ้าง และเป็นคนชยัน ต่อสู้จะจนหรือรวยไม่สำคัญสำหรับคุณ เพราะคุณคิดว่าทุกอย่างมันสมองสองคนสร้างรวมกันได้เสมอ ลักษณะที่กล่าวมานี้จะเป็นลักษณะคู่แท้ของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี

'ช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงาน'...ดาวเนปจูนเป็นดาวสมพงษ์ดวงชีวิตคู่ หากคุณต้องการให้ออกัสตัวเองในการเลือก หรือมีโอกาสดูพิจารณาความรัก และค้นหาหัวใจอารมณ์ของตัวเองได้ชัดเจน การแต่งงานหรือช่วงชีวิตของหรือโอกาสพบเพศตรงข้าม ในช่วงต่อไปนี้เป็นโอกาสที่คุณตัดสินใจเลือกคู่สำหรับการแต่งงานได้ นั่นก็คือ ช่วงอายุ 18-21 ปี, อายุ 25-28 ปี, และช่วงอายุ 32-36 ปี เป็นช่วงที่คุณมีโอกาส! พบเพศตรงข้าม หรือว่าเป็นคนที่สามารถเลือกเป็นเนื้อคู่ในชีวิตแต่งงานได้

หากเป็นช่วงอายุก่อนหน้านั้น หรือว่าหลังจากนั้น เป็นการแต่งงานตามเหตุผลความลงตัวด้านอื่นๆ แต่ไม่ใช่เรื่องของดวงชีวิตคู่อย่างแน่นอน

บางคนก็แต่งงานเพราะความเป็นเพื่อน บางคนก็อาจจะเพราะความพลั่งพลาดไปก็มี ต้องใช้ความอดทนในการครองเรือนให้มากหน่อยนะครับ

'ช่วงอายุที่มีโชคลาภ'...โอกาสที่ดวงของคุณจะมีโชคลาภ ไม่ว่าจะด้านการเงิน การลงทุน หรือว่าเป็นลาภฟูลูดานใด ๆ ก็ตาม นอกจากนั้นก็เป็นช่วงที่มีลาภในหน้าที่การงาน อาทิได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือว่ามีโอกาสได้รับชื่อเสียงในตำแหน่งสำคัญอย่างไม่คาดหมาย ตามดวงชะตาของคุณ มีดวงช่วงอายุ 24-26 ปี, ช่วงอายุ 28-32 ปี, ช่วงอายุ 38-42 ปี และช่วงที่ชีวิตที่มีโอกาสพลิกอย่างไม่น่าเชื่อ ก็คือ ช่วงอายุ 45-48 ปี แล!

ะช่วงอายุ 53-56 ปี เป็นช่วงที่คุณต้องจ้องให้ดีนะคะ รับ

'ช่วงอายุที่มีเคราะห์ดวงตก'...หรือประสบเคราะห์กรรมการประสบเคราะห์ของชีวิตเรานั้น ย่อมมีทุกคน
สุดแต่ว่าช่วงใดที่ดวงดาวของชีวิตมันมีอำนาจของดาวที่ให้โทษมารุมมากเกินไป

โดยทั่วไปหากเรารู้ว่าช่วงไหนก็จะพยายามสร้างกุศล ไม่ประมาท
และระวังในการลงทุนหรือวาปอกันมากขึ้น เรื่องร้ายที่มีพลังแรงๆ ก็จะทุเลาเบาบางไป
อย่างน้อยจิตใจที่เตรียมตัวดีพร้อมอยู่แล้ว มันก็จะไม่วิตกมากจนดวงชะตาย่ำแย่แน่นอน
และต่อไปนี่ก็คือช่วงอายุที่คุณ! จะต้องระวัง

ช่วงอายุที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ ระวังคุณจะมีการผ่าตัด หรือว่าเจ็บหนักเพราะดาวสุขภาพมันดับ
ในช่วงอายุ 26-28 ปี ระวังโหมมาก พนช่วงนี้ไปแล้ว ก็ระวัง อายุ 36 -38 ปี
ช่วงนี้สุขภาพพระระบบภายในจะต้องระวังโหมมาก อีกช่วงหนึ่งก็คือ ช่วงอายุ 45-48 ปี

ช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นกัน อย่าประมาทนะครับช่วงที่ระวังการสูญเสีย หรือคนใกล้ชิด
และดวงมีอุบัติเหตุ. การสูญเสียตามวาระโอกาสนั้น ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่นาระวัง
เพราะความมนุษย์ทุกคนก็ต้องมีวันที่จะต้องจากกันไปตามวาระแน่นอน

แต่ช่วงอายุต่อไปนี่คือช่วงที่เกิดอย่างฉับพลัน เป็นการสูญเสียคนที่คุณผูกพันอย่างมาก ก็คือช่วงอายุ 8-
12 ปี ช่วงอายุ 23-25 ปี และช่วงอายุ 36 ปี สดทหายระวังในช่วงอายุ 44-48 ปี
ช่วงนี้ดวงของคุณจะพบกับมรสุมผีซ้ำตามพลอยมากเกินไป ทำบุญและถือศีล ให้จิตมีสมาธิ
จะมีพลังในการตั้งรับมรสุมนี้ได้ดีขึ้นนะครับ

'ช่วงอายุที่ระวังมีคดีความหรือศัตรู'...ตามดวงชะตาทั่วไปแล้ว
ศัตรูหรือคุณริษยาจะไม่สามารถทำอะไรได้มาก นอกจากความริษยาหรือการใส่ร้ายป้ายสีให้คุณเดือดร้อนร่วมใจเท่านั้น
ก็ควรจะรู้เท่าทัน และวางเฉยจะไม่รบกวนใจนะครับ แต่ช่วงอายุที่ระวังอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความ
อาจจะไม่ใช่ของคุณโดยตรง แต่อาจจะต้องเป็นพยานหรือรวบรวมรับอิทธิพลของดวงดาวเห็นชัดอายุ 36-38 ปี
และช่วงอายุ 52-55 ปี